

# มหาวิทยาลัย



พระรัตนตรัย

ปีที่ 39 ฉบับที่ 149 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

## ม.ราชภัฏนครฯ ครองรางวัลรองชนะเลิศเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัล แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551-2552 เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 15.30 น. ณ วังคู่โขทัย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยเสด็จ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ในโอกาสเดียวกันคณะอธิการบดี(หรือผู้แทน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 40 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ต่อไป

## กองแผนฯจัดประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ปี 55

กองนโยบายและแผน จะจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และหัวหน้าส่วน พร้อมผู้จัดทำงบประมาณของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ

## สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอนุมัติ เพื่อพิจารณา

3.1 ให้ความเห็นชอบการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย

3.2 ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

3.3 ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2554

3.4 ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.5 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอนุมัติ เพื่อทักท้วง

4.1 อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2553

4.2 อนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

4.3 อนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเชิงนโยบาย

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553

6.2 รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น



## หยุดไว้กินภายหลัง

อุดม พิพย์รักษ์

ถ้ายังจำกันได้ตอนเด็ก ๆ เวลาเรามีของดี ๆ อร่อย ๆ เรามักจะเก็บไว้กินทีหลัง จนทำให้เพื่อนข้าง ๆ เข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราเชื่อไว้ข้าง ๆ จาน เช่น ลูกชิ้น ไส้ปลาหรือไส้แดง เป็นสิ่งที่เราคงจะไม่ชอบ ไม่กินแล้ว เขาก็เลยแสดงความหวังดีโดยการตักไปกินหน้าตายเฉย นี่เป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ ที่มักจะเก็บสะสมสิ่งดี ๆ ไว้ แล้วค่อยเอานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในภายหลัง และเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วย เองง่าย ๆ ก็แล้วกัน จะเป็นการตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ร่างกายจะทำการสำรองอาหาร/พลังงานในรูปของไกลโคเจน หรือไขมัน ไว้ในตับ กล้ามเนื้อ พุง สะโพก และหลอดเลือด(เพื่อเอาไว้ใช้ยามขาดแคลนอาหาร/เจ็บไข้) บางครั้งเกินความจำเป็น จนเป็นบ่อเกิดของโรคยอดฮิต 5 โรค

เป็นสังขธรรมที่ว่าเมื่อมีคนเกิดแล้วจะต้องมีคนตาย ถ้ามองในปัจจุบันการเกิดกับการตายอย่างไหนมากกว่ากัน ถ้าตอบโดยไม่ต้องคิดคือ การเกิดมากกว่าตายเพราะจำนวนประชากรมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แต่ถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่า การเกิดกับการตายมีเท่ากัน เพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วอยู่ได้นานขึ้น ตายช้าลงเท่านั้นเอง เมื่อคนตายช้าลงการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความสุขในอนาคตอันยาวไกลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากขึ้น ในทางพุทธศาสนาได้สอนให้พุทธศาสนิกชน ขยันหา ขยันเก็บ ไม่ให้เป็นคนเกียจคร้านทั้งในด้านความรู้และทรัพย์สินเงินทอง ส่วนทรัพย์ที่หามาได้แล้วควรแบ่ง เป็น 4 ส่วน คือ ใช้จ่าย 1 เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น 1 สงเคราะห์ญาติมิตร 1 และทำบุญทำทานตามหลักศาสนา 1

อย่างไรก็ตามเมื่อค่านิยมของคนในยุคเทคโนโลยีที่มีความเร็วในเหตุการณ์สูงที่อะไรก็รอช้าไม่ได้ ทำให้หลักการที่ควรจะเป็นชักรจะเพี้ยนๆไปหมด ตั้งแต่การขยันหาอย่างสุจริตก็กลายเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้บางคนก็ขยันใช้จ่ายให้สมกับความเห็น้อยยาก ตืม กิน เที่ยว จนทำให้เกิดโรคภัยตามมาอีกมากมาย แต่บางคนก็ขยันเก็บจนมากเกินความจำเป็นกลายเป็นคนตระหนี่ ซ้ำขีด ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเอาไว้ใช้ภายหลังตัว ตอนทำอะไรไม่รอดแล้ว ด้วยความกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนของมนุษย์ ขอย้ำว่ามนุษย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับช้าง ม้า วัว ควาย จึงทำให้เกิดธุรกิจการประกันความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ(กบข.) การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอวัยวะของนางแบบและนักแสดง รวมไปถึงการประกันชีวิต ชพค./ชพส. และมีการโฆษณาสร้างค่านิยมใหม่ว่าคนที่รับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวต้องทำประกันชีวิตไว้ ใครไม่ทำ ก็เป็นเสมือนว่าไม่รักครอบครัว ไม่มีความรับผิดชอบต่อ เป็นคนใช้ไม่ได้ (อันนี้ ว่าเขาเอง)

หลักการขายประกันชีวิตก็มีหลักการเดียวกับหลักธรรมะ คือ อ้างเอาว่าชีวิตไม่เที่ยงอย่าประมาทกับชีวิต แต่จะให้ประโยชน์จากการตายของเรา พุดง่าย ๆ คือการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน พนันกันว่า ถ้าเราตายจริงตามเงื่อนไขในสัญญาอันหุมหมิมบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายให้เรา แต่ถ้าเราไม่ตายบริษัทก็กินเงินประกันตามเงื่อนไขเช่นกัน(ถ้าไม่อยากเสียเงินประกันฟรี ๆ ก็ควรรีบตายภายในระยะเวลาที่ทำประกันไว้) ใครบ้างที่ควรทำประกันชีวิต นึกเอาเองนะว่า คนใกล้ตาย คนป่วย คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเสี่ยงชีวิตเช่น นักบิน ตำรวจเก็บกู้ระเบิด นักแข่งรถ สตันท์แมน ผู้เดินทางบ่อย ขอแนะนำเฉยๆใครที่เดินทางบ่อยๆ เวลาซื้อตั๋วก็ขอให้ใช้บัตรเครดิตรูดทันที ถ้าเกิดเครื่องบินตกตายจะได้เงินประกันตั้ง ๔ ล้าน เหมือน วัน พู โท ตกที่ภูเก็ตเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ลองคิดดูซิว่าถ้าได้ 4 ล้าน ลากลอยโดยไม่รู้ตัว จะเอาไปทำอะไรดีเอ๋ย เออถึงตอนนั้นเราตายไปแล้วมีหน้า ปล่อยให้คนข้างหลังเขาจัดการกันเองเถอะ อัลไซเมอร์จริงๆ นะเรา





บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑทัต , นางณัชฌา นนทโชติ  
พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ตรงกับวัน  
แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปีชาล

อีกไม่นานก็จะถึงฤดูกาลของงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์  
ภาคใต้กันอีกแล้ว แ่วมาว่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา  
บัตรในปีนี้ มีเป็นแค่ข่าวที่แ่วมา ส่วนข้อมูลที่ชัดเจนคงได้ทราบกันในเร็วๆนี้

ส่วนข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนเพราะเพิ่งเข้ารับพระราชทานรางวัลกันมาหมาดๆ นั่นคือ  
รางวัลเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551-2552 ที่มี  
พิธีพระราชทานไปเมื่อเดือนเมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากการทุ่มเทของบุคลากรทุก  
ภาคส่วนรวมถึงผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชของ  
เรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาครอง ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล  
ชมเชยเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส่วนรางวัลอ่านดีเด่นเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2553 2 ปี  
การศึกษา 2553 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 10 ราย ประกอบด้วยนายเอกรัตน์ ภาณุมาศ ณ  
อยุธยา นายปฐวี กาลมิกาล นางสาวสุนิสา ทิพย์รส นางสาววิภาณี จันทร์ศรี นางสาวสิริพร ชมพู  
รัตน์เจริญ นางสาวนิสริน ดีอรอแม นางสาวชิตินิชา หะยีเจงกา นางสาวตันทนาพร ดีสะเอาะ นางสาว  
ชากิยะห์ มานะ และนางสาวนภาพรณ ปากลาว เรียนดีมีทุนให้กันเห็นๆ

กีฬากระชับมิตรของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันเสาร์  
ที่ 29 มกราคม นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากมีการ  
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแล้ว ยังมีการประกวดกองเชียร์ การประกวด Mister & Miss University  
Nakhon Si Thammarat 2011 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรและ  
สื่อมวลชน ท่านใดที่พอมีเวลาอย่าลืมร่วมกระชับมิตร

นายอิน แสงแก้ว อายุ 89 ปี (บิดาอาจารย์เจริญ แสงแก้ว ข้าราชการบำนาญ) เสียชีวิตด้วยโรค  
ชราที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 จะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้เวลา  
15.00 น. ณ ศาลคู่พิชชิงปาร์ค (ถนนวัดโบสถ์) และตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลคู่พิชชิงปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 19-  
28 มกราคม และจะฌาปนกิจในวันที่ 29 มกราคม ณ วัดท่าโพธิ์ธรรมวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันที่ 26 มกราคม มีรถออกจาก  
หน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 18.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ จากสุภาษิตแต่จิว " เวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นมา อย่าเอาแต่โทษ  
คนอื่น ยามได้รับรางวัล ก็อย่าแต่คิดถึงตัวเอง" สวัสดีค่ะ